

สารพันปัญหา?

สาระน่ารู้

ชัยเฮดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ ขึ้นราคาตัดผมหลังโควิด

เรียน คุณชัย เฮดเดอร์

ขณะนี้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด-19 แขนงอาชีพตัดผม ค่าขายไม่ได้แต่ทำร้านตัดผมชายจึงกล้าขึ้นราคาค่าตัดผมจาก 100 บาท เป็น 120 บาท เมื่อก่อนนี้ราคา 80 ขึ้นเป็น 100 บาท ตอนนี้นั้นอีกครั้ง คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ไม่เคยเห็นอะไรขึ้นราคาสูงเช่นนี้

เมื่อตอนขึ้นราคาตัดผมเป็น 100 บาท เคยโทร.ไปแจ้งที่สคบ. ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเขาบอกไม่ใช่หน้าที่ของเขา นะให้ โทร.ไปกรมการค้าภายใน โทร.ไปก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขา

ไม่ทราบว่าจะต้องร้องทุกข์ที่ไหนได้ แล้วร้านตัดผมอยู่ในความควบคุมหน่วยงานใด.

สมศักดิ์ สุขุมวิท 101 ตอบ คุณสมศักดิ์

บางคนอาจมองว่าที่ปรับราคาค่าตัดผมแค่ 20-40 บาทก็ไม่ได้มากมายแต่ถ้าคนมีรายได้น้อยเงินจำนวนนี้นำไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้อีกมาก โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจฝืดเคืองอย่างนี้

ราคาค่าตัดผมก็น่าจะเหมือนกับราคาสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ต้องมีหน่วยงานควบคุมดูแลไปค้นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆเรื่องการกำหนด



จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

ราคาสินค้าและบริการ กระทรวงพาณิชย์ จะมีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกระทรวงพาณิชย์ คอยกำกับดูแลเรื่องนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2542 โดยมี รว.พาณิชย์ เป็นประธาน

คณะกรรมการฯ

ส่วนการกำหนดราคาจะมีเพดานเท่าไรหรือไม่แน่ใจ นั่นก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของร้าน สถานที่ตั้งและบริการเสริมอื่นๆ เช่น บางร้านอาจจะมีสระ ตรีใช้น้ำยาข้อมโกรกผมเพิ่มเติมตามคุณภาพ มีหลาย

เดือดร้อนหัวร้านตัดผมขึ้นราคาตามใจชอบ ตามหาหน่วยงานควบคุม ทีมวัคซีนไทยร่วมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด

ชนิดให้เลือก นั่นก็ว่ากันไป

เพียงแต่ต้องมีการคิดป้ายระบุราคาไว้ให้ชัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือก ตัดสินใจเองได้ที่ใจคือ เมื่อต้องการร้องเรียน เห็นว่าติดต่อไปทางกรมการค้าภายใน และ สคบ. ที่มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอยู่แต่ได้รับการบอกปิดปฏิเสธว่าไม่ใช่หน้าที่ แล้วก็ไม่ได้อะไรช่วยให้อะไรเพิ่มเติม

ช่องทางที่ร้องแจ้งมาถือว่ามีความพยายามเป็นอย่างยิ่ง เพราะปกติสายด่วนของหน่วยงานราชการต่างๆมักจะไม่ด่วนจริง ต้องรอนานกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อได้ พอติดต่อได้กลับไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพออีก

กรณีนี้น่าจะเป็นช่องทางติดต่อที่สายด่วนกรมการค้าภายใน หมายเลข 1569 และสายด่วน สคบ.สายด่วน สคบ.1166 โดยเฉพาะของ สคบ.เห็นว่าปรับปรุงพัฒนาขึ้นมากเห็นประชาชนสัมพันธ์ไว้ทำงานง่าย สะดวก ไม่ก็ขึ้นตอนยินดีรับฟังทุกปัญหา รวมทั้งร้องเรียนออนไลน์ได้ที่ www.ocpb.go.th

ส่วนของกรมการค้าภายใน สายด่วน 1569 ดูแล้วก็น่าจะช่วยประสานงานทางคณะกรรมการฯ ที่มี รว.พาณิชย์เป็นประธานได้ อย่างน้อยก็น่าจะช่วยแจ้งข้อมูลให้ประชาชน

ฝาก "รตม.จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" รองนายกฯ และ รว.พาณิชย์สั่งตรวจสอบให้ทีี่ว่าวันนี้ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ร้องทุกข์ร้องเรียน เพื่อบริการประชาชนมีการพัฒนาปรับปรุงไปแค่ไหนแล้ว

กระทรวงพาณิชย์ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ จะมีประชาชนได้รับผลกระทบผู้คนเดือดร้อนกันมาก การทำงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยิ่งต้องแข็งขันและตอบสนองต่อการแก้ปัญหาให้ไว!

ชัย เฮดเดอร์

■ “สวช.-วช.” ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

เป็นอีกหน่วยงานที่ผู้คนกำลังรอข่าวดีสำหรับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ที่มีภารกิจหน้าที่โดยตรงตามชื่อของหน่วยงาน ในช่วงไวรัสโควิด-19

ระบาดไปทั่วโลก

นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) บอกว่า วันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมาสถาบันฯ ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยเชิญผู้วิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนและผู้เกี่ยวข้องในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำกว่า 60 คน พร้อมทั้งผู้แทนองค์การอนามัยโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงาน

ในส่วนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมกันผลักดันให้ภาครัฐสนับสนุนงบฯ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายเดินหน้าในการวิจัยพัฒนาวัคซีนภายในประเทศ รองรับสถานการณ์การระบาด โดยมีเป้าหมายเพื่อการพึ่งพาตนเองถือเป็นโอกาสเสริมสร้างศักยภาพทั้งที่มีอยู่ และสนับสนุนให้เดินหน้าไปได้

สำหรับการดำเนินงานเพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ในเวลาใกล้เคียงประเทศอื่นๆ และมีวัคซีนเพียงพอใช้ในประเทศ มี 3 แนวทางที่นำไปพร้อมกัน คือ 1.สนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนให้กับนักวิจัยไทยภายในประเทศ 2.การทำความร่วมมือกับต่างประเทศ และ 3.การจัดซื้อจัดหาวัคซีนจากต่างประเทศ

ทั้งนี้สำหรับความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนา

วัคซีนโควิด-19 ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีน mRNA โดย ศ.นพ.เกียรติ รัชกร รุ่งธรรม ผอ.บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การนำเสนอการพัฒนา



นพ.นคร เปรมศรี

Recombinant Vaccine ในพืช โดย ผศ.ดร. กัญ.สุธีรา เตชคุณวุฒิ บริษัท ไบยาไฟโตฟาร์ม

จำกัด การนำเสนอการพัฒนาวัคซีน Subunit ชนิด S-glycoprotein โดย ศ.ดร.สุชัชฉา อุบล คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

การพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตาย WHO Vero cell โดย ดร.ณรงค์ นวัตกรรมพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน ม.มหิดล การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดย ดร.สุภาพร ภูมิอมร สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และการพัฒนาวัคซีน COVID-19 โดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา และ ดร.ษมาภรณ์ ชีร์เวชญาณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เป็นห่วงที่รอความหวังข่าวดีจากทีมไทยแลนด์ ด้านวัคซีนกันได้!

ชัย เฮดเดอร์

chai.n@thairath.co.th